

Chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả những trọng tâm đổi mới công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Cách đây 87 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên "Ngày Quốc tế đồ 1-8" để tuyên truyền, kêu gọi quần chúng đứng lên chống chiến tranh đế quốc, giải phóng dân tộc, bảo vệ hòa bình. Tài liệu vừa phát hành đã thổi bùng lên phong trào đấu tranh sôi nổi mang ý thức chính trị của quần chúng công - nông trên cả nước. Từ sự kiện có ý nghĩa lịch sử đó, đầu năm 2000, Thường vụ Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 là ngày truyền thống ngành Tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, ngành Tuyên giáo đã làm tốt sứ mệnh tăng cường sự thống nhất, đồng thuận và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, góp phần xứng đáng làm nên những thành tựu lớn trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bước vào tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cùng với cả nước, ngành Tuyên giáo Thái Bình đã không ngừng đổi mới cả về nội dung và phương thức, đóng góp thiết thực vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, công tác tuyên giáo của tỉnh đã được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Toàn ngành đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội... Năm 2016 và 7 tháng đầu năm 2017, toàn ngành đã tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; việc huy động nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện các giải pháp đột phá phát triển kinh tế của tỉnh; kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ... Tích cực tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến



Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp giao ban của cơ quan.

công tác tuyên giáo; tham mưu triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện thành công đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Thái Bình" làm cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để tỉnh nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Thái Bình".

Hoạt động tuyên giáo đã có nhiều sáng tạo, đổi mới, tạo chuyển biến tích cực trong từng lĩnh vực. Ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy kiến toàn và duy trì nền nếp hoạt động của mạng lưới báo cáo viên, cộng tác viên du luận cục tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến



Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chăm bài thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam".

tỉnh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những sự kiện lớn, quan trọng, những vấn đề mới nảy sinh của đất nước cũng như tình hình trong nước, khu vực, thế giới. Định hướng, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản, văn học, văn nghệ thuật hướng vào phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân. Các lĩnh vực công tác khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn, lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động phối hợp giữa ban

tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, MTTQ và các đoàn thể chính trị đang ngày càng toàn diện và có chiều sâu, nhất là trong công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, nắm tình hình tư tưởng, dư luận; đấu tranh với âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo, của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Thái Bình ngày càng được khẳng định.

Tiến sĩ NGUYỄN HỒNG CHUYÊN

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; tính chủ động trong đề xuất, tham mưu giải quyết những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở chưa cao; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch còn thiếu sắc bén; công tác tổng kết thực tiễn còn hạn chế; hoạt động của một số báo cáo viên xã, phường, thị trấn và giảng viên kiêm chức ở trung tâm bồi dưỡng chính trị chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... Nguyễn nhân chủ yếu là do: một số cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của công tác tư tưởng; cơ chế trao đổi thông tin và sự phối hợp của ngành với các cơ quan chưa thường xuyên, chặt chẽ; trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng, sự trải nghiệm thực tiễn của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo còn bất cập so với yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác trong tình hình hiện nay.

tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo. Phối hợp chặt chẽ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng làm công tác tư tưởng, đặc biệt là sự phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ban tham mưu của cấp ủy đảng, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan trong khối tư tưởng văn hóa, cơ quan quản lý nhà nước trong tuyên truyền, tổ chức triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, để công tác tuyên giáo thực hiện tốt sứ mệnh "đi trước, đi cùng và đi sau", đóng góp xứng đáng vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Hai là: Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới việc củng cố, định hướng thông tin nhằm tăng cường "sức đề kháng" trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trước các thông tin xấu, độc; nhạy bén, linh hoạt trong đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, xuyên tạc; chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội và tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đổi mới công tác khoa giáo theo hướng sinh động, hấp dẫn, phục vụ hiệu quả cho đời sống và sản xuất của nhân dân. Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống; đề án khởi dậy, phát huy và giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, truyền thống yêu nước và cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình.

Ba là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc nghiên cứu, quản trị, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy các cấp theo Đề án số 04-ĐA/TU ngày 22/4/2017 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là học tập, làm theo phong cách "nói đi đôi với làm", "thực hành thì kiểm, chống ngại phi" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham mưu, đề xuất với cấp ủy triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Người trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân Thái Bình, góp phần khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Bốn là: Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp có sức thuyết phục những vấn đề mà thực tiễn sinh động đang đặt ra trong tình hình mới để có cơ sở bổ sung kịp thời vào chủ trương lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Chú trọng nghiên cứu và tổng kết, nhân rộng những thuận lợi, mỹ tục, các tập quán tốt đẹp (từ các địa phương) trong sinh hoạt và sản xuất của nhân dân để tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao và bền vững.

Năm là: Phát huy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo trong thực hiện nhiệm vụ. Củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ lý luận sắc bén, chuyên môn, nghiệp vụ tinh thông đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực tiễn 87 năm qua đã chứng minh công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của Đảng không chỉ là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài của mỗi cấp ủy mà còn là nhiệm vụ phải được quan tâm đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội. Kế thừa và phát huy truyền thống của ngành, thành quả đạt được trong những năm qua, đồng thời nhận thức rõ những khó khăn, thách thức và yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, đội ngũ cán bộ toàn ngành Tuyên giáo tỉnh nhà tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, phong cách và phương pháp công tác, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh "gương mẫu về mọi mặt" như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.

BÁO CHÍ THÁI BÌNH Lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng

Kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo năm nay đúng vào thời điểm tròn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Nhìn lại 10 năm qua, báo chí Thái Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Được sự quan tâm đầu tư về nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật của các cấp, các ngành, báo chí Thái Bình tiếp tục phát triển về số lượng, loại hình, ấn phẩm. Sự tác động và lan tỏa của báo chí đối với xã hội ngày càng được mở rộng. Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình đã phát huy tốt vai trò chủ lực trong công tác tuyên truyền với nhiều chương trình, chuyên trang, chuyên mục phục vụ nhu cầu đa dạng của các đối tượng. Từ chỗ chỉ có duy nhất ấn phẩm báo in phát hành 3 kỳ/tuần, Báo Thái Bình đã in màu và phát hành hàng ngày (năm 2014), duy trì trang tin thông tin điện tử (năm 2010), Báo Thái Bình điện tử (năm 2017). Đài PTTH Thái Bình tăng thời lượng phát sóng trên cả hai sóng phát thanh và truyền hình. Hiện nay, Đài duy trì thời lượng chương trình phát thanh 14 giờ/

ngày, chương trình truyền hình 19 giờ/ngày; thời lượng chương trình tự sản xuất tăng 250% so với năm 2004. Trang thông tin điện tử của Đài được thành lập từ tháng 3/2009 và duy trì hoạt động ổn định, thu hút ngày càng đông bạn đọc trong và ngoài tỉnh theo dõi. Các tạp chí: Văn nghệ Thái Bình, Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với cải tiến cách trình bày, in ấn đã chủ trọng tăng cường các tác phẩm lý luận, phê bình, các bài nghiên cứu chuyên sâu, tổng kết thực tiễn, góp phần phục vụ tốt nhu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật, định hướng thẩm mỹ, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống - văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Bên cạnh đó, 7 văn phòng đại diện, thường trú các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương tại Thái Bình cũng thường xuyên sâu sát cơ sở, phản ánh kịp thời các sự kiện, thành tựu của tỉnh đến với công chúng cả nước. Cổng thông tin điện tử tỉnh và 27 cổng thành phần, 26 bản tin, đặc san của các sở, ngành, cơ quan, 8 đài TTTH huyện, thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở tuy không phải là cơ quan báo chí song đã có những đóng góp không nhỏ trong tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp, các ngành.

Thực hiện Nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), báo chí Thái Bình đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên theo dõi. Các tạp chí: Văn nghệ Thái Bình, Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với cải tiến cách trình bày, in ấn đã chủ trọng tăng cường các tác phẩm lý luận, phê bình, các bài nghiên cứu chuyên sâu, tổng kết thực tiễn, góp phần phục vụ tốt nhu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật, định hướng thẩm mỹ, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống - văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Bên cạnh đó, 7 văn phòng đại diện, thường trú các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương tại Thái Bình cũng thường xuyên sâu sát cơ sở, phản ánh kịp thời các sự kiện, thành tựu của tỉnh đến với công chúng cả nước. Cổng thông tin điện tử tỉnh và 27 cổng thành phần, 26 bản tin, đặc san của các sở, ngành, cơ quan, 8 đài TTTH huyện, thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở tuy không phải là cơ quan báo chí song đã có những đóng góp không nhỏ trong tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp, các ngành.

bảo đảm tính toàn diện, chính xác, kịp thời; cách thức chuyển tải thông tin cũng có nhiều đổi mới; khắc phục tình trạng bỏ sót sự kiện, để trống địa bàn (nhất là ở vùng xa).

Trong định hướng, quản lý báo chí, cấp ủy các cấp, các ngành đã tích cực triển khai quản trị các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, các nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ báo chí, tuyên truyền của tỉnh. UBND tỉnh ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; định kỳ tổ chức họp báo hoặc cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Ban Tuyên giáo, Hội Nhà báo Thái Bình phối hợp duy trì đều đặn việc nhận xét, đánh giá hoạt động báo chí, giao ban lãnh đạo các cơ quan báo chí, kịp thời định hướng chính trị, tư tưởng trong nội dung thông tin của báo chí; biểu dương các đơn vị đạt kết quả tốt, rút kinh nghiệm kịp thời về những thiếu sót trong hoạt động báo chí.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo chí trong tỉnh chưa có nhiều chuyển đổi, chuyên mục chính luận có sức hấp dẫn, thuyết phục cao; nội dung phát hiện,



Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ kiểm tra hoạt động tuyên truyền tại Đài TTTH huyện.

đấu tranh với những hạn chế, tiêu cực chưa kịp thời, nhanh nhạy. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nền nếp, hiệu quả việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, chưa kịp thời giải quyết, khắc phục những hạn chế mà báo chí cơ quan báo chí, kịp thời định hướng chính trị, tư tưởng và quản lý báo chí còn những bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Hiện nay và trong những năm tới, công tác tư tưởng nói chung, báo chí nói riêng phải đổi mới với rất nhiều thí thách, nhất là sự biến đổi của cơ cấu, lực lượng xã hội; nhu cầu đòi hỏi giải đáp có sức thuyết phục, khoa học những vấn đề lý luận đặt ra

từ thực tiễn phong phú, phức tạp trong thời kỳ mới; xu hướng đọc báo điện tử, tiếp nhận thông tin qua các trang mạng xã hội ngày càng tăng, nhất là trong giới trẻ trong khi việc quản lý thông tin trên internet và các trang mạng xã hội còn nhiều khó khăn. Điều đó đặt ra cho báo chí cũng như công tác quản lý báo chí những nhiệm vụ hết sức bức thiết, trọng tâm là việc đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, tăng tính thuyết phục, hấp dẫn, phát huy vai trò định hướng dư luận xã hội của báo chí; nâng cao chất lượng giao ban báo chí định kỳ; phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm những vi phạm do báo chí phản ánh. Đồng thời, thực

hiện tổng quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; duy trì cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin thường xuyên với các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh; đưa việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị, Kết luận số 29-KL/TW ngày 25/8/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trở thành nền nếp; khuyến khích, nhân rộng các mô hình học tập và làm theo báo Đảng hiệu quả ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

HOÀNG VĂN ĐUYỆT
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)